



คำประกาศเกียรติคุณ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๖ ของประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหารบกหรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และโรงเรียนยานเกราะกองทัพบกสหรัฐ หรือ The United States Armor School ที่เมืองฟอร์ตน็อกซ์ รัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารยศร้อยตรี และเป็นทหารอาสาโดยตลอดนับตั้งแต่เป็นร้อยตรียานเกราะจนถึงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๖ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๓ หลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑ และโปรดเกล้าฯ ประกาศยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ จากนั้น ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนักบริหารที่มีความเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต สุขุม ขยัน กล้าหาญ เด็ดขาด มีปณิธานแน่วแน่ จริ่งจังที่จะทำงานให้สำเร็จเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นนักบริหารจัดการที่ใช้การผนึกกำลังและการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีการระดมความคิดของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในเรื่องสำคัญของชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกฝ่ายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อส่งเสริมบทบาททางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัด

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนักบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งแก้ปัญหาปัจจุบันและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสำหรับอนาคต โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เช่น การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน และแผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจน นับเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญมากในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ริเริ่มและบรรจุโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาพื้นที่แหลมฉบัง ให้เป็นเมืองท่าสมัยใหม่ เป็นท่าเรือน้ำลึกระดับสากล และอุตสาหกรรมระดับกลางและระดับย่อม และการพัฒนาพื้นที่บริเวณมาตาพุดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนี้ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เป็นฐานอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่สำคัญของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐานการผลิตรถยนต์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพและสถานภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมที่จะแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาชาติ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ยังมีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศ กล่าวคือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีดำริในการจัดให้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ และนำไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรม ศาสตร์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ และหลังจากการก่อตั้งยังได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ไปในวงกว้างเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการจัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภูมิภาค มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์โครงงานของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดในแต่ละปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักในความเป็นนักบริหารชั้นเลิศของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และการใช้ความสามารถในการดำเนินโครงการต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จเป็นคุณอนันต์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
